

นโยบายการใช้คุกกี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน

ในนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้และอุปกรณ์ที่คล้ายกันที่ได้ถูกติดตั้งบนเทอร์มินัลของลูกค้านและผู้ใช้งานของเรา บางครั้งการใช้คุกกี้ก็อาจเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของเราก่อน คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านและผู้ใช้งานของเรา วิธีการใช้สิทธิ์ของคุณหรือคำศัพท์เฉพาะที่เราใช้บนแพลตฟอร์มของเรา (เว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือจากร้านค้า)

ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ทำการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นของคุณที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีข้อมูลที่ได้ถูกจัดเก็บไว้เพื่อเรียกดูการใช้งานของคุณ เช่นการตั้งค่าที่ระบุอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกดูและทำความเข้าใจระหว่างผู้ใช้กับแพลตฟอร์ม เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ คุกกี้ยังมีประโยชน์ในการให้บริการโฆษณาตามความต้องการของผู้ใช้เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง คุกกี้ไม่ได้ทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเสียหาย

เมื่อกล่าวถึง “คุกกี้” เราหมายถึงเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้ในการติดตั้งและ/หรือรวบรวมข้อมูลบนหรือจากอุปกรณ์ของคุณ อาทิเช่น แฟลชคุกกี้ เว็บบ็คอนหรือบ็ทพิทเชล HTML5 (ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง) และเทคโนโลยี SDK สำหรับแอป คุกกี้ยังถูกใช้ในการจดจำลายพิมพ์นิ้วมือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการรวมข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถระบุอุปกรณ์ของคุณได้ บางครั้งเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำงานควบคู่ไปกับคุกกี้เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเพื่อให้ข้อมูลเฉพาะบางอย่างหรือการให้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา หรือเพื่อแสดงโฆษณาของบุคคลที่สามตามการเรียกดูข้อมูลของคุณ

คำอธิบายนี้เป็นคำอธิบายภาพรวมโดยทั่วไปเกี่ยวกับความหมายของคุกกี้และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คุกกี้เฉพาะที่เราใช้นั้น มีรายละเอียดอยู่ในพาดแนลการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มของเรา

2. มีคุกกี้ประเภทใดบ้าง

โปรดตรวจสอบส่วนนี้ซึ่งให้ข้อมูลโดยรวมของประเภทของคุกกี้ที่สามารถใช้งานทางออนไลน์ได้

คุกกี้สามารถแยกเป็นประเภทได้ดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ถือกรรมสิทธิ์:

a. คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง:

ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้จากคอมพิวเตอร์หรือโดเมนที่ถูกจัดการโดยโปรแกรมการจัดการข้อมูลและจัดหาแพลตฟอร์มหรือบริการที่ผู้ใช้ได้ร้องขอ

b. คุกกี้ของบุคคลที่สาม:

ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้จากคอมพิวเตอร์หรือโดเมนที่ไม่ถูกจัดการโดยโปรแกรมการจัดการข้อมูล แต่จะถูกส่งโดยหน่วยอื่นแทนเพื่อประมวลผลที่ได้รับจากคุกกี้:

คุกกี้สามารถแยกเป็นประเภทได้ดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์:

- คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (ทางเทคนิค): คุกกี้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เรียกดูเว็บไซต์ แพลตฟอร์มหรือแอปและใช้ตัวเลือกหรือบริการต่าง ๆ จากมัน ตัวอย่างเช่น ความรู้ปริมาณการใช้งาน การระบุข้อมูลหรือรอบการใช้งาน การเข้าถึงส่วนหรือเนื้อหาที่จำกัด การจดจำองค์ประกอบของคำสั่งซื้อ การดำเนินการของการสั่งซื้อ การชำระเงิน ความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการบริการ การเชื่อมโยงด้านความปลอดภัยระหว่างการเรียกดู การเรียกดูแอปพลิเคชันเพื่อลงทะเบียนหรือเข้าร่วมในการจัดเก็บเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่วิดีโอและเสียง การเปิดดูเนื้อหาใดนามิก (ตัวอย่างเช่น การโหลดภาพเคลื่อนไหวของข้อความและรูปภาพ) และการแชร์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ทางเทคนิคจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นเพื่อแสดงแพลตฟอร์มหรือให้บริการตามผู้ใช้ร้องขอ

b. คุกกี้การทำงานหรือคุกกี้การปรับแต่ง:

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นในการจดจำข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถทำให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากผู้ใช้รายอื่น

น อาทิวราห์ อากิเซ่น ภาษา จำนวนของผลลัพธ์ที่แสดงเมื่อผู้ใช้งานหาข้อมูล ลักษณะที่ปรากฏหรือเนื้อหาของบริการตามประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้หรือภูมิภาคที่เข้าถึงการบริการเป็นต้น การปฏิเสธการใช้คุกกี้ อาจทำให้เว็บไซต์ทำงานช้า หรือลดประสิทธิภาพในการเสนอแนะข้อมูล

C. คุกกี้การวิเคราะห์: คุกกี้ประเภทนี้สามารถวัดจำนวนผู้ใช้งาน ส่วนที่เข้าชมบนแพลตฟอร์มและวิธีที่ผู้ใช้ได้ใช้โต้ตอบกับมันเพื่อดำเนินการวัดและวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อดำเนินการปรับปรุง โดยอาศัยข้อมูลจาก การวิเคราะห์นี้ว่าผู้ใช้ได้ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการอย่างไร

d. คุกกี้การโฆษณาที่ประมวลผลตามพฤติกรรม: มันจะทำการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ได้รับจากการสังเกตอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมการท่องเว็บซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาโปรไฟล์เฉพาะสำหรับการแสดงโฆษณาที่ปรับให้เข้ากับนิสัยเหล่านี้ได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้การจัดการพื้นที่โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมการจัดการข้อมูลที่ได้รับข้อมูลไว้โดยตรงหรือมีการจัดเก็บข้อมูลร่วมกับบุคคลที่สาม

3. บนแพลตฟอร์มของเราคุกกี้ถูกใช้เพื่อทำอะไร

คุกกี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการทำงานของแพลตฟอร์มของเรา เป้าหมายหลักของคุกกี้ของเราคือการทำให้ประสบการณ์การท่องเว็บของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พวกมันถูกใช้เพื่อจดจำความประสงค์ต่าง ๆ ของคุณ (ภาษา ประเทศ ฯลฯ) เมื่อเรียกดูและระหว่างการเข้าชมในอนาคต เรายังใช้คุกกี้ของเราเพื่อปรับปรุงบริการและแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่องและเพื่อนำเสนอโฆษณาที่ปรับแต่งตามพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ

ข้อมูลที่รวบรวมบนคุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราโดยการประมวลผลข้อมูลสถิติและรูปแบบการใช้งาน (จำนวนการเข้าชม ส่วนที่เข้าชมบ่อยที่สุด เวลาเยี่ยมชม ฯลฯ) การเข้าใจทางสถิติว่าผู้ใช้โต้ตอบกับแพลตฟอร์มอย่างไร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการบริการของเราและปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับความต้องการของคุณ การเร่งการค้นหา ฯลฯ

บางครั้งเราอาจใช้คุกกี้เพื่อรับข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาจากแพลตฟอร์มของเรา แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม หรือวิธีการอื่นใด โดยอาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ (ผลิตภัณฑ์ที่เข้าชม ส่วนที่ได้รับข้อมูล ฯลฯ)

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุกกี้ที่เราใช้จะไม่เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่น รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต ฯลฯ

4. ฉันจะจัดการการใช้คุกกี้บนแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างไร

ในพจนานุกรมตั้งค่าคุกกี้ซึ่งพร้อมใช้งานตลอดเวลาบนแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้ที่แพลตฟอร์มนี้ใช้พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาและการจัดการ (บุคคลที่หนึ่งหรือบุคคลที่สาม) ของแต่ละคุกกี้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานคุกกี้ที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของแพลตฟอร์มได้

หรืออีกทางเลือก คุณสามารถปิดการใช้งานของคุกกี้บนเบราว์เซอร์ระหว่างการท่องอินเทอร์เน็ตของคุณได้ นี่คือวิธีจัดการกับเบราว์เซอร์ยอดนิยม:

- [Google Chrome](#)
- [Internet Explorer](#)
- [Mozilla Firefox](#)
- [Safari](#)

คุณสามารถป้องกันการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลา

โปรดจำไว้ว่า ทั้งการจัดการพจนานุกรมตั้งค่าคุกกี้และการเลือกปฏิเสธคุกกี้ที่นั่นขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์แต่ละตัวที่คุณใช้ ดังนั้นหากคุณกำหนดค่าคุกกี้แบบเดียวกันบนอุปกรณ์หนึ่งและต้องการให้ตัวเลือกของคุณใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นเหมือนกัน คุณต้องเปิดการใช้งานตัวเลือกแบบเดียวกันบนอุปกรณ์เครื่องอื่น

นอกจากนี้ เนื่องจากนี้ เนื่องด้วยคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ใช้ในการให้บริการโฆษณาตามความสนใจของคุณ บุคคลที่สามบางรายอาจเป็นสมาชิกของโปรแกรมการดูแลตนเองสำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมกรออนไลน์ โดยมีตัวเลือกต่าง ๆ ที่ใช้กับเว็บไซต์โดยสมัครใจ

- Network Advertising Initiative (NAI) - <http://www.networkadvertising.org/choices/>
- Google Analytics - <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>

5. โครใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคุกกี้

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคุกกี้แพลตฟอร์มของเราจะถูกใช้โดยเราเท่านั้น ยกเว้นที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ว่าเป็น “คุกกี้บุคคลที่สาม” ซึ่งใช้และจัดการโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการแก่เรา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงบริการของเราและเพื่อประสบการณ์ของผู้ใช้เมื่อเรียกดูบนแพลตฟอร์มของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถดูได้ตลอดเวลาในพจนานุกรมตั้งค่าคุกกี้พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับบุคคลที่สามและข้อมูลที่อยู่ภายใต้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มของเรา และนโยบายความเป็นส่วนตัว การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ทำงานร่วมกับบุคคลที่สามเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในแพลตฟอร์มของพวกเขา